

Số: 175/KH-UBND

Cao Lãnh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025**

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

**I. MỤC TIÊU**

Chủ động kiểm soát, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng; đồng thời ngăn chặn không để các chủng vi rút mới xâm nhiễm đàn gia cầm trên địa bàn.

Thực hiện tiêm phòng đạt tỷ lệ từ 80% tổng đàn trở lên, triển khai các biện pháp tổng hợp, nhằm ngăn chặn một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia cầm; không để phát sinh bệnh cúm lây sang người.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

Thống kê số lượng đàn gia cầm trên địa bàn, nhất là vùng chăn nuôi trọng điểm, tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm, xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ tổ, ấp đến xã. Theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh, tổ chức xử lý ổ dịch cúm gia cầm theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện đợt tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, khu nuôi tập trung, có nguy cơ nhiễm bệnh cao, các điểm giết mổ, buôn bán gia cầm tại các chợ trên địa bàn theo Thông báo của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi (khoảng 2-3 đợt/năm). Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giết mổ, mua bán gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Giám sát dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi mới phát hiện, không để lây lan trên diện rộng; xác định chính xác chủng loại vi-rút cúm lưu hành để có cơ sở lựa chọn chủng loại vắc xin phòng bệnh phù hợp.

Hàng năm có kế hoạch hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gia cầm.

Thông tin, tuyên truyền, vận động người chăn nuôi hợp tác với ngành Thú y để tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, đặc biệt chú trọng vai trò của Trưởng ấp, khóm trong việc vận động người dân phòng, chống dịch bệnh, không mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm bệnh, không vận chuyển gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch; vớt xác gia cầm chết bừa bãi; không ăn tiết canh; vận động người chăn nuôi tự giác khai báo khi phát hiện gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư để chủ động đối phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.

Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng gia cầm đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; tổ chức tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn gia cầm theo quy định.

Quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở ấp nở, mua bán, giết mổ gia cầm. Phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành Huyện, Trạm Kiểm dịch động vật Cao Lãnh thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trái phép trên địa bàn.

**2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp:** Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý dịch bệnh tại địa phương; hỗ trợ xã, thị trấn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia cầm theo quy định của ngành thú y.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển khai công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng; theo dõi tiến độ, đối tượng, cách thức, quy trình thực hiện theo quy định; phân công cán bộ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh theo địa bàn phụ trách.

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản lấy mẫu giám sát lưu hành các chủng vi-rút cúm, nhất là tại các ổ dịch cũ, vùng có nguy cơ nhiễm bệnh cao; tiếp nhận vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng đảm bảo đủ số lượng cung cấp cho đàn gia cầm trên địa bàn; đồng thời quản lý, sử dụng đúng theo quy định. Hướng dẫn quy trình, biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm đến người dân biết, thực hiện.

Thường xuyên tập huấn nâng cao và cập nhật kiến thức cho nhân viên thú y xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn hộ nuôi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

**3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:** Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát môi trường, thu gom, xử lý chất thải tại các khu vực chăn nuôi, giết mổ gia cầm; đồng thời có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện,...) hiện có để xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra; chuẩn bị dự phòng nơi tiêu hủy gia cầm với số lượng lớn, giám sát môi trường tại các hố chôn, huỷ gia cầm mắc bệnh.

**4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:** Chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm (*kể cả hình thức cho, tặng gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc*), xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

**5. Phòng y tế:** Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh cúm gia cầm, các bệnh lây truyền từ động vật sang người theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**6. Phòng Văn hóa và Thông tin:** Thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống Truyền thanh Huyện để người dân biết chủ động phòng tránh.

**7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người chăn nuôi gia cầm khi có dịch bệnh xảy ra đúng theo quy định.

**8. Công an Huyện:** Chỉ đạo lực lượng tham gia Đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép trên địa bàn quản lý theo đúng quy định.

**9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện:** Chỉ đạo theo hệ thống tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nên mua gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát giết mổ; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh cúm trên gia cầm theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

**10. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:** Khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn. Thành lập Tổ giám sát hoặc giao cho Trưởng khóm, ấp, nhân viên thú y theo dõi, giám sát, tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Hàng năm thống kê chính xác đàn gia cầm của địa phương, xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia cầm theo kế hoạch của Huyện; thông báo đến người chăn nuôi biết để chủ động phối hợp thực hiện.

Quản lý chặt chẽ vắc xin, vật tư, hóa chất và kinh phí được hỗ trợ để phòng, chống dịch cúm gia cầm và bảo đảm sử dụng đúng đối tượng theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

Giám sát chặt chẽ nơi mua bán, giết mổ gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi buổi chợ, mỗi ca giết mổ; khi phát hiện bệnh cúm trên gia cầm phải báo cáo ngay cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện để có biện pháp phòng, chống bệnh hiệu quả.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người chăn nuôi gia cầm chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm; hướng dẫn áp dụng các quy trình thực hành chăn nuôi tốt, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; mua gia cầm giống từ cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện (số điện thoại đường dây nóng 0982.122.849, Ông Ngô Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp) hướng dẫn, thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện để chỉ đạo, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Sở NNPTNT Tỉnh;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- UBMTTQ, các đoàn thể Huyện (p/h);
- Các ngành Huyện có liên quan;
- UBND xã, thị trấn;
- Trạm kiểm dịch động vật Cao Lãnh;
- LĐVP (đ/c Khanh, Thanh);
- Lưu: VT, VPUBND (B).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Chí Thiện**